

ไชน่า เอวิเอชั่น ซัพพลายส์ โฮลดิ้ง คอมปะนีลงนาม ข้อตกลงทั่วไปกับแอร์บัส ในการสั่งซื้อเครื่องบิน จำนวน 60 ลำ

เครื่องบินซึ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินพลเรือนของจีนที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว

ไชน่า เอวิเอชั่น ซัพพลายส์ โฮลดิ้ง คอมปะนี (China Aviation Supplies Holding Company - CAS) ได้ลงนามในข้อตกลงทั่วไป (General Terms Agreement - GTA) กับแอร์บัสเพื่อทำการสั่งซื้อเครื่องบินแอร์บัสจำนวน 60 ลำ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องบินตระกูล เอ320 จำนวน 42 ลำ และเครื่องบิน เอ330 จำนวน 18 ลำ

การลงนามในข้อตกลงทั่วไปดังกล่าวเกิดขึ้น ณ มหาศาลาประชาคมที่กรุงปักกิ่ง โดยมี มร.หลี่ ไห่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแห่งไชน่า เอวิเอชั่น ซัพพลายส์ โฮลดิ้ง คอมปะนี มร.ฟาบริซ เบรจีย่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส รวมทั้งประธานาธิบดีฟรองซัวส์ ออลลองด์ แห่งฝรั่งเศสและประธานาธิบดีสี จิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐจีนให้เกียรติเป็นส่วนหนึ่งในการลงนามข้อตกลงระหว่างฝรั่งเศส-จีนอีกด้วย

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับคำสั่งซื้อใหม่จากลูกค้าเก่าแก่อย่างไชน่า เอวิเอชั่น ซัพพลายส์ โฮลดิ้ง คอมปะนี ในการสั่งซื้อเครื่องบินทางเดินเดี่ยวตระกูล เอ320 ที่ขายได้ดีที่สุดรวมไปถึงเครื่องบินลำตัวกว้างตระกูล เอ330” มร.ฟาบริซ เบรจีย่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารแอร์บัส กล่าวพร้อมเสริมว่า “ด้วยประสิทธิภาพอันน่าเชื่อถือในระดับสูงและมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำ เอ320 จึงกลายเป็นเครื่องบินยอดนิยมของบรรดาสายการบินจีน นอกจากนี้ ด้วยความแออัดภายในท่าอากาศยานตามเมืองใหญ่ต่างๆของประเทศจีน เครื่องบิน เอ330 จึงนับเป็นหนทางแก้ปัญหาที่ดียิ่งขึ้นเนื่องจากเครื่องบินขนาดใหญ่ขึ้นก็สามารถบรรทุกผู้โดยสารมากขึ้น ทำให้สายการบินลดจำนวนเที่ยวบินลงได้และความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารอันกว้างขวางของ เอ330 ยังเป็นจุดดึงดูดผู้โดยสาร โดยเครื่องบินประหยัดพลังงานเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินของประเทศจีนให้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้อีกด้วย”

ข้อมูลจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นว่าเครื่องบินตระกูล เอ320 จำนวน 750 ลำเข้าให้บริการกับสายการบินสัญชาติจีนถึง 14 รายและเครื่องบิน เอ330 จำนวนกว่า 110 ลำเข้าให้บริการกับสายการบินทั้งสิ้น 6 ราย

แอร์บัสได้รับคำสั่งซื้อเครื่องบินตระกูล เอ320 ไปแล้วกว่า 9,400 ลำและได้ทำการส่งมอบเครื่องบินกว่า 5,500 ลำให้แก่ลูกค้ากว่า 385 รายทั่วโลก รั้งตำแหน่งเครื่องบินตระกูลทางเดินเดี่ยวที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยความน่าเชื่อถือและระยะเวลาการให้บริการที่ยาวนานขึ้น คิดเป็นร้อยละ 99.7 ทำให้เครื่องบินตระกูล เอ320 เป็นเครื่องบินที่มีต้นทุนการดำเนินการต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับเครื่องบินทางเดินเดี่ยวอื่นๆ นอกจากนั้นเครื่องบินโดยสารตระกูล เอ320 ยังนำเสนอ ระบบการขนส่งสินค้าที่สามารถใช้งานร่วมกับระบบมาตรฐานของเครื่องบินลำตัวกว้างทั่วโลกได้อีกด้วย

เครื่องบินตระกูล เอ330 สามารถรองรับได้ตั้งแต่ 250 ถึง 300 ที่นั่ง โดยประกอบไปด้วยเครื่องบินประเภทขนส่งเครื่องบินส่วนตัวและเครื่องบินทางการทหาร ซึ่งมียอดสั่งซื้อกว่า 1,200 ลำและเครื่องบินกว่า 900 ลำได้เข้าให้บริการกับสายการบินกว่า 90 รายทั่วโลก นับแต่เครื่องบิน เอ330-300 รุ่นแรก เข้าให้บริการในตลาดการบิน ก็ขึ้นชื่อในด้านประหยัดต้นทุนการดำเนินการ ต้องขอบคุณการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีที่ทำให้ เอ330 ยังครองตำแหน่งเครื่องบินที่ประหยัดพลังงานและมีประสิทธิภาพสูงสุดจวบจนปัจจุบันเมื่อเทียบกับเครื่องบินในรุ่นเดียวกัน เป็นผลให้เครื่องบินโดยสารตระกูลนี้มีอัตราความน่าเชื่อถือสูงถึงกว่าร้อยละ 99